



MÙA XUÂN VÀ NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN BIÊN TẬP



SỐ 04 - 2020

THÔNG TIN DÂN VĂN HÀ TĨNH

1

Như một lẽ tự nhiên, cứ vào độ Tết đến, xuân về là cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan “Mừng Đảng - Mừng Xuân” để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Lịch sử 91 năm ra đời và phát triển của Đảng ta có một số kỳ Đại hội Đảng diễn ra vào mùa Xuân (từ tháng 1 đến tháng 3), trong đó có những đại hội tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam...

Ngày 3/2/1930 (xuân Canh Ngọ) tại Hồng Kông (Trung Quốc), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng thường được tổ chức vào mùa Xuân. Sau mỗi kỳ Đại hội, Đảng ta lại đem đến cho đất nước những mùa Xuân ấm áp, sinh sôi nảy lộc

Mùa xuân 1935, Đại hội I của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc), đề ra 03 nhiệm vụ chủ yếu trước mắt: củng cố và phát triển Đảng; đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng; chống chiến tranh đế quốc. Đại hội I đánh dấu thắng lợi của cuộc đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng và các tổ chức



quân chúng cách mạng, chuẩn bị điều kiện để Đảng bước vào thời kỳ đấu tranh mới.

Mùa xuân 1941, Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Người chủ trì Hội nghị Trung ương 8 đề ra những quyết sách quan trọng, làm thay đổi chiến lược, tập trung giải phóng dân tộc, tạo ra những bước ngoặt to lớn cho cách mạng Việt Nam, chuẩn bị cho Cách mạng Tháng 8/1945.

Mùa xuân 1952, Đại hội II của Đảng tiếp tục khẳng định và phát triển hoàn thiện đường lối kháng chiến phù hợp với tình hình mới. Đảng ra công khai lãnh đạo kháng chiến, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

Mùa xuân 1954, Đảng lãnh đạo mở Chiến dịch Điện Biên Phủ “lùng lẩy năm châu, chấn động địa cầu”, đập tan Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, làm sụp đổ hoàn toàn tham vọng cướp nước ta, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.

Mùa xuân 1960, thực hiện Nghị quyết số 15 của Trung ương, nhân dân Bến Tre đã làm nên cuộc Đồng Khởi, từ đây phong trào nhanh chóng lan rộng ra khắp miền Nam, nó đã ghi vào lịch sử Việt Nam như một chiến thắng có ý nghĩa chiến lược, một dấu son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Mùa xuân 1968, Đảng chủ trương mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của Mỹ, làm phá sản “chiến lược chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải hạn chế và đi đến chấm dứt ném bom miền Bắc, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Và mùa xuân 1973, Mỹ ký kết Hiệp định Pari, rút hết quân về nước, mở ra cho ta khả năng giành thắng lợi quyết định.

Mùa xuân 1975, Đảng chủ trương mở

Chiến dịch Tây Nguyên, Huế- Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đưa Việt Nam sang một thời kỳ mới - thời kỳ cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất, quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Mùa xuân 1977, Đại hội IV của Đảng hoàn thành, Đại hội tổng kết quá trình đấu tranh thắng lợi vẻ vang, đúc kết những bài học lịch sử có giá trị to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Đại hội IV quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mùa xuân 1982, diễn ra Đại hội V của Đảng, khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối của cách mạng XHCN và đường lối xây dựng kinh tế do Đại hội IV của Đảng đề ra. Đại hội xác định cả nước ta đang ở “chặng đường đầu tiên” của thời kỳ quá độ với mục tiêu là tạo ra những tiền đề cần thiết để đẩy mạnh công nghiệp hóa; đánh dấu một bước phát triển mới trong nhận thức của Đảng về công nghiệp hóa.

Mùa xuân 1987, hoàn thành Đại hội VI của Đảng. Với tinh thần “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật”, Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Đại hội VI có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Mùa xuân 2001, Đại hội IX của Đảng tổ chức thành công, tổng kết và khẳng định ba thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược; của sự nghiệp đổi mới đất nước. Đại hội chủ

trương phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mùa xuân 2006, tổ chức thành công Đại hội X của Đảng. Đại hội tổng kết 20 năm đổi mới đạt được những thành tựu quan trọng. Đại hội tiếp tục khẳng định chủ trương phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Mùa xuân 2011, tổ chức thành công Đại hội XI của Đảng. Đại hội khẳng định: công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã ra khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát: xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Mùa xuân 2016, tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng. Đại hội tổng kết 30 năm đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát 5 năm tới: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Mùa xuân năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng long trọng được tổ chức, tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020); 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, thành lập nước. Đây là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

B.B.T



TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

PGS. TS BÙI ĐÌNH PHONG



Ảnh tư liệu

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân xuất phát từ chỗ đánh giá cao vai trò của nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, trong chế độ Cộng hòa Dân chủ, địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, là chủ. Thực tiễn cho thấy “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng

xong”, làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Dân chúng tai mắt họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy.... Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không

sợ. Cán bộ, đảng viên phải hiểu rằng “nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Hồ Chí Minh đúc kết: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. Người cán bộ phải hiểu rằng cái làm nên “dân là gốc”, chính là tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng của dân.

Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là không xâm phạm, xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân. Không được phung phí nhân lực, vật lực của dân, khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân. Phải đặc biệt chú ý đến tín ngưỡng phong tục, tập quán của đồng bào thiểu số, không nên làm hoặc nói điều gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem khinh họ. Không bao giờ được sai lời hứa, phải làm cho dân nhận thấy mình là người chín chắn, chăm công việc, trọng kỷ luật.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một nét tiêu biểu của tôn trọng nhân dân. Cán bộ từ Trung ương đến địa phương phải giúp dân có năng lực làm chủ, biết hưởng, biết dùng quyền dân chủ, có quyền nói, dám nói, dám làm. Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân. Phát huy dân chủ là phải tìm mọi cách bàn bạc, giải thích cho dân hiểu, để dân đồng ý, vui lòng ra sức làm; là dựa vào ý kiến dân chúng mà sửa chữa nghị quyết, cán bộ và tổ chức của ta.

Biểu hiện rõ nhất của tôn trọng nhân

dân là chăm lo đời sống cho dân. Theo Người, “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta giành được tự do, độc lập, mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay “làm cho dân có ăn; làm cho dân có mặc; làm cho dân có chỗ ở; làm cho dân có học hành. Đó là mục đích của chúng ta. Theo Hồ Chí Minh, “đầu tiên là công việc đối với con người”. Vì vậy, “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân là tuyệt đối phải thực hành chữ Liêm, tức là trong sạch, không tham tiền, tham của, đặc biệt là tham danh, lợi, quyền hành. Người cán bộ có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét của dân. Liêm phải đi liền với Kiệm, vì xa xỉ sinh ra tham lam.

Xây nền dân chủ phải đi liền với tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh, biểu hiện ở chỗ xa dân, khinh dân, sợ dân, không tin cậy nhân dân, không hiểu biết nhân dân, không yêu thương nhân dân, thậm chí lừa phỉnh, dọa nạt dân. Hồ Chí Minh dạy cán bộ, đảng viên tu dưỡng đạo đức không chỉ ở những việc lớn, mà phải quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của Nhân dân, từ cái ăn, cái mặc, đi lại, học hành, chữa bệnh. Phải biết tiết kiệm từng đồng tiền, hạt gạo của dân. Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất nước phải trải qua nạn đói khủng khiếp, Hồ Chí Minh chủ trương tăng gia sản xuất, mỗi người mười ngày nhịn ăn một bữa để góp gạo cứu đói và Người cũng đổ lon gạo của mình vào hũ như mọi người dân. Đến tận cuối đời, trăn trở về đời sống nhân dân, trong Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng Nhà nước “chớ nên tổ chức điều



phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Đứng ở đỉnh cao quyền lực 24 năm từ năm 1945 đến năm 1969 nhưng Hồ Chí Minh không bao giờ hành xử như một người có quyền. Người luôn luôn coi nhân dân là chủ, giữ địa vị cao nhất, còn mình chỉ là người đầy tớ trung thành của dân, phục vụ nhân dân. Người chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình mình. Người không bao giờ tự đặt mình cao hơn người khác để đòi hỏi một sự tâng bốc, suy tôn; không bao giờ tỏ ra vĩ đại để đòi hỏi nhân dân thừa nhận mình là vĩ đại. Hồ Chí Minh có một kiểu giao tiếp hoàn toàn mới giữa lãnh tụ và quần chúng nhân dân, thể hiện thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng con người. Người có sự độ lượng, khoan dung, nâng con người lên, chứ không phải hạ thấp, vùi dập con người.

Hồ Chí Minh đặc biệt yêu trẻ, kính già, trọng phụ nữ. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, đến với quần chúng, những người “không quan trọng” để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý là nhu cầu thường trực của Bác. Người ra thao trường cùng bộ đội, “chống gậy lên non xem trận địa”, đến nhà máy, công trường, hầm xương, nông trường, hợp tác xã, trường học, bệnh viện. Người đến nhà giữ trẻ, lớp mẫu giáo, ra đồng ruộng, thăm nhà ở công nhân, cán bộ bình thường v.v... Hàng trăm lần Hồ Chí Minh đi về cơ sở không đơn thuần chỉ là tác phong quần chúng mà chứa đựng thăm sâu trong đó là phong cách phát huy dân chủ. Bởi vì Người đến với quần chúng là để lắng nghe và thấu hiểu, thấu cảm cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân miền ngược, miền xuôi, nông thôn, thành thị. Người

muốn nghe được tiếng dân, đi vào lòng nhân dân, hiểu được nhịp đập của cuộc sống xung quanh. Phong cách ấy làm cho lãnh tụ và quần chúng hòa nhập với nhau trong sự đồng cảm sâu sắc nhất. Từ đó mọi người có thể nói hết những suy nghĩ trăn trở của mình, còn Người có cơ sở để giải quyết nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Trên cơ sở nhận thức dân chúng khôn khéo, hăng hái, anh hùng, Hồ Chí Minh căn dặn mỗi cán bộ khi thực hiện phong cách phát huy dân chủ phải bắt đầu từ mỗi một khẩu hiệu, mỗi công việc, mỗi chính sách của chúng ta, đều phải dựa vào ý kiến và kinh nghiệm của dân chúng, phải nghe theo nguyện vọng của dân chúng.

Cả cuộc đời Hồ Chí Minh toát lên tư tưởng, đạo đức lớn, đó là “hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”. Theo Người, “chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng tính khoa học của bộ máy, đặc biệt là nền dân chủ. Phải thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành hiện thực. Gắn với giải pháp đó là việc tu dưỡng, nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết ở đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu. Tấm gương sống của họ sẽ có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới hiện nay.

B.Đ.P

CÔNG TÁC DÂN VẬN NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XVIII CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH, NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM CỦA NHIỆM KỲ TỚI

NGÔ VĂN HUỲNH
TUV, Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy



Ban Dân vận Tỉnh ủy vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020.

Ảnh: C.H

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, thử thách. Đầu nhiệm kỳ, xảy ra sự cố môi trường biển tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống, cả hệ thống chính trị phải dồn sức khắc phục trong một thời gian dài. Cuối nhiệm kỳ, xảy ra đại dịch Covid-19 và lũ lụt nghiêm trọng tác động xấu đến sản xuất, kinh doanh, đời sống của Nhân dân. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của các cấp ủy đảng và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh nhà đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì được sự ổn định, phát triển khá đồng đều trên các lĩnh vực. Thành tựu đó, có đóng góp rất quan trọng của công tác dân vận trong nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh tỉnh nhà có nhiều khó khăn, thách thức, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã được phát huy, thể hiện rõ nét. Nổi bật, bao trùm nhất là trong công tác vận động nhân dân phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân,



huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc; tất cả các cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Hưng nghiệp Formorsa gây ra đã tạo hệ lụy, khó khăn lớn nhưng tỉnh nhà đã nhanh chóng ổn định tình hình, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân. Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,72%, cao hơn bình quân của cả nước. Xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh thuộc tốp đầu của cả nước, đạt kế hoạch trước 02 năm so với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; được Trung ương chọn làm điểm của cả nước về xây dựng Tỉnh nông thôn mới. Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hà Tĩnh có 80 xã thuộc diện phải sáp nhập; là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến yếu tố con người, tác động đến lợi ích sát sườn của rất nhiều cán bộ ở cơ sở, nhưng nhờ chỉ đạo tốt, được đại đa số Nhân dân đồng tình ủng hộ nên việc sáp nhập các đơn vị hành chính đạt được kết quả tốt. Gần đây trong phòng chống đại dịch Covid-19, là địa phương có nhiều tiềm ẩn, mức độ rủi ro cao nhưng tỉnh đã chỉ đạo thực hiện rất tốt... Đạt được những kết quả nêu trên nhờ Hà Tĩnh biết dựa vào dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động được nội lực to lớn trong Nhân dân. Đây là bài học dựa vào dân đã được tỉnh ta áp dụng linh hoạt, sáng tạo trong từng thời điểm, công việc cụ thể; nhất là trong công tác vận động nhân dân giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc; khi có vấn đề phức tạp xảy ra thì cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phối hợp giải quyết. Từ

đó, giúp tỉnh nhà ổn định được tình hình để phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại: Nhận thức, trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan chính quyền, của một số cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận còn hạn chế; đang xem công tác dân vận là của cơ quan khác, của người khác chứ không phải của mình. Do vậy, trong quá trình xử lý, giải quyết công việc cho Nhân dân đang nặng về các biện pháp hành chính, chưa quan tâm đến công tác vận động, thuyết phục để nhân dân hiểu và đồng thuận thực hiện. Công tác phối hợp nắm tình hình Nhân dân và giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở tại một số đơn vị, địa phương cơ sở hiệu quả thấp; do vậy khi có vụ việc xảy ra không nắm được tình hình, bị động, lúng túng trong tham mưu các biện pháp để giải quyết vụ việc...vv. Những tồn tại, hạn chế đó cần được quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra đến năm 2025 phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Để thực hiện được khát vọng, quyết tâm đó trong điều kiện dự báo có nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi Hà Tĩnh phải tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau.

- Tiếp tục phát huy trách nhiệm lãnh đạo



của các cơ quan, tổ chức Đảng đối với công tác dân vận, nhất là trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy. Căn cứ vào các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong từng thời điểm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động quần chúng trong toàn tỉnh; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, nhất là trong phối hợp vận động Nhân dân xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở. Đồng thời, lãnh đạo, định hướng nội dung hoạt động, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là chức năng giám sát, phản biện xã hội.

- Phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong thống chính trị, nhất là các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong công tác dân vận. Quan tâm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận thành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ chế, chính sách của tỉnh, với mục tiêu hướng tới vì lợi ích của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, cần quan tâm nâng cao hiệu quả việc chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa các nghị quyết, chính sách vào cuộc sống; lâu nay việc này chúng ta làm chưa thật tốt; có một số nghị quyết, chính sách sát đúng nhưng do khâu tổ chức thực hiện còn yếu nên hiệu quả thấp. Đặc biệt, trong chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách có tính nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân cần được thực hiện bài bản, cẩn trọng, đảm bảo quy trình; chú trọng đến các biện

pháp về công tác vận động, giải thích cho Nhân dân hiểu, đồng thuận thực hiện; hạn chế tối đa vì áp lực thời gian hay các áp lực khác dẫn đến triển khai xử lý vụ việc có tính áp đặt, nặng nề về các biện pháp hành chính, như vây sẽ tạo ức chế trong Nhân dân và dễ phát sinh điểm nóng.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng tham mưu và nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động Nhân dân. Đảng ban hành các chủ trương, nghị quyết, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan chính quyền có trách nhiệm cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết bằng các quyết định, chính sách, kế hoạch để tổ chức thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận thực hiện. Để thực hiện tốt trách nhiệm của mình, trước hết cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải nắm vững các chủ trương, chính sách, hiểu được công việc của các cơ quan chính quyền. Đồng thời, các cơ quan chính quyền có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, lắng ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ khâu xây dựng dự thảo đến ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Có như vậy, các chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách của tỉnh mới sát yêu cầu thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống. Trong trường hợp cá biệt, khi tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách gặp vấn đề, Nhân dân chưa đồng thuận thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phối hợp cùng với các cơ quan chính quyền để tuyên truyền, vận động, giải thích cho Nhân dân hiểu và đồng thuận thực hiện./.

N.V.H



HUYỆN VŨ QUANG:

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HÀ TÂN
TUV, Bí thư huyện ủy Vũ Quang



Năm 2020, Huyện Vũ Quang triển khai hiệu quả mục tiêu kép, vừa phát triển KT-XH và phòng chống covid, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt: Các chỉ tiêu KT-XH cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp; phong trào xây dựng Nông thôn mới đạt được những kết quả khá tích cực, huyện đang phấn đấu đạt mục tiêu Huyện Nông thôn mới trong năm 2020 - năm kỷ niệm 20 năm Thành lập huyện. Những thành quả đó là kết tinh của ý Đảng, lòng dân, của sự nỗ lực, ý chí vươn lên của các tầng lớp nhân dân huyện nhà.

Xác định “Dân vận khéo” là chìa khóa để phát huy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian qua, huyện Vũ Quang đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận bằng nhiều hình thức, nội dung công việc cụ thể theo hướng sâu sát cơ sở, vì lợi ích của Nhân dân. Chuyển đổi linh hoạt từ chỉ đạo thông



qua hội họp, triển khai văn bản sang phương thức lãnh đạo trực tiếp xuống tận thôn, tổ dân phố, từng hộ dân để hướng dẫn, động viên Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua nhất là trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giãn cách nhưng không đứng yên. Đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được các cấp hưởng ứng tích cực với trên 230 công trình, phần việc ý nghĩa. Cùng với đó, Cấp ủy đã phát huy dân chủ, tạo cơ hội cho nhân dân, cho cán bộ phát huy được trí tuệ, sức sáng tạo của mình trong quá trình xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt động. Đặc biệt Ban Mặt trận các thôn thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi chủ trương, công việc Nhân dân đều được bàn bạc công khai, minh bạch và trực tiếp tổ chức thực hiện. Các vướng mắc, tồn đọng và những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm giải quyết; kịp thời ban hành, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, nhận rộng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực đời sống, nhất là các điển hình trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh, phòng chống đại dịch covid-19...; đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, từ đó tạo sự phấn đấu, thi đua giữa các khu dân cư và các địa phương trong toàn huyện.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp về công tác vận động nhân dân, huyện Vũ Quang tiếp tục duy trì được sự ổn định

và có sự phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/năm, cao hơn bình quân chung của tỉnh; phát triển trên 3700 ha cây ăn quả, nâng giá trị kinh tế trên 1ha đạt 108 triệu đồng; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh tiếp tục được tăng cường; đã hình thành một số mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả cao như: các tổ hợp tác sản xuất cam theo tiêu chuẩn Vietgap, thí điểm nuôi cá lồng bè trên hồ Ngàn Trươi; mô hình cụm, tuyến “sáng - xanh - sạch đẹp - văn minh”... Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố. Đến nay, huyện cơ bản đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM). Vũ Quang đã và đang phấn đấu sớm đạt mục tiêu là huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước được công nhận huyện nông thôn mới. Thành tựu đó là kết quả của cả chặng đường dài kiên trì vượt khó, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân Huyện Vũ Quang kể từ ngày thành lập huyện đến nay.

Tuy vậy, so với các địa phương khác trong tỉnh, Vũ Quang là huyện còn nhiều khó khăn; xuất phát điểm thấp, tiềm năng, lợi thế, nguồn lực phát triển có hạn. Để cụ thể hóa được các mục tiêu phát triển theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ V đã đề ra đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân Vũ Quang phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, huy động được tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển, trong đó xác định ngoại lực là quan trọng, nội lực là chủ yếu. Do vậy, công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện nhà có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân để phát huy



có hiệu quả sức mạnh nội sinh của huyện nhà. Từ yêu cầu trên, Huyện Vũ Quang xác định công tác dân vận trong thời gian tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau.

Một là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác dân vận, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh “dân vận chính quyền”, thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy hiệu quả cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Hai là: Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ đó tiếp tục phát huy sự vào cuộc đồng bộ, phối hợp hiệu quả công tác dân vận. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự gần dân, tôn trọng Nhân dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong công tác tập hợp, vận động quần chúng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chú trọng thực hiện tốt công tác

kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác dân vận ở cơ sở.

Ba là: Tập trung nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nhất là các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đặc biệt, quyết liệt chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, NTM nâng cao ở các xã. Trong đó huyện chú trọng 3 khâu đột phá: Phát huy tiềm năng lợi thế rừng và đất vườn đồi đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững; Khai thác lợi thế Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hồ Ngàn Trươi, huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, thương mại, xây dựng Thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị sinh thái; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Bốn là: Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

N.T.H.T

THẠCH HÀ:

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUY CHẾ TIẾP DÂN VÀ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC CẤP VỚI NHÂN DÂN

NGUYỄN VĂN THẮNG

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Hà

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muốn cách mạng thành công thì Đảng phải vững mạnh, phải biết dựa vào dân, tổ chức nhân dân tham gia và lãnh đạo Nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân”. Bài học gần dân, tăng cường tiếp dân, đối thoại với nhân dân ngày càng được Cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thạch Hà thực hiện hiệu quả, nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.



Hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà với Bí thư Chi bộ và cán bộ cơ sở tháng 7-2020.

Ảnh: Tiên Nam

Thời gian qua, huyện Thạch Hà đã đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, một trong những giải pháp quan trọng dẫn đến thành quả đó là nhờ vào việc tổ chức bài bản, chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhân dân tin cấp ủy, tin chính quyền, các vụ việc thường được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở.



Về công tác tiếp dân, huyện Thạch Hà luôn duy trì và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tạo điều kiện tối đa để người dân được bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời là kênh để người dân giám sát hoạt động của bộ máy các cấp, qua đó chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước, xử lý nghiêm những vi phạm của cán bộ, công chức. Nhiệm kỳ qua, các cấp trong toàn huyện đã tiếp 2.076 lượt công dân đến trong các phiên tiếp dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, trong đó năm 2020 toàn huyện tiếp 350 lượt, số đơn thư được giải quyết dứt điểm và triệt để đạt tỉ lệ gần 90%. Cùng với việc làm tốt công tác tiếp dân là công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Công tác này được những người có trách nhiệm xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là diễn đàn quan trọng nhằm các mục tiêu: (1) để tạo diễn đàn cho người dân trực tiếp trao đổi tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, hạn chế với phương châm “gần dân, sát dân, trọng nhân dân, lắng nghe và xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc của nhân dân”, (2) xử lý và giải quyết kịp thời những ý kiến, đề đạt, tránh tạo ra những điểm nóng, đơn thư, khiếu nại vượt cấp, gây mất an ninh trật tự ngay tại cơ sở; (3) Đánh giá sát đúng “năng lực trách nhiệm” và xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, công chức có biểu hiện suy thoái. Đây cũng là hình thức “dân vận khéo” tối ưu nhất nhằm tạo mối quan hệ gần gũi thân thiện giữa cán bộ các cấp với Nhân dân. Từ năm 2016 đến 2020, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp huyện, xã ở Thạch Hà đã tổ chức 224 Hội nghị đối thoại với 25.941 lượt người tham gia với 3.194 lượt ý kiến. Tính riêng năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức đối thoại với cán bộ

cốt cán toàn huyện với hơn 300 lượt người tham gia; cấp xã tổ chức 46 cuộc với 590 lượt ý kiến.

Sau đối thoại, một số địa phương đã chủ động kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan để đánh giá, phân tích, xác định rõ trách nhiệm, từ đó điều chỉnh phương thức, phong cách, lãnh đạo, điều hành... Đồng thời qua phản ánh của nhân dân, kỷ luật, kiểm điểm xử lý vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có biểu hiện về ý thức, thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nhiệm kỳ qua, huyện Thạch Hà đã 01 ban thường vụ đảng ủy xã, 01 lãnh đạo phòng cấp huyện và 06 công chức. Nhờ vậy mà uy tín của người đứng đầu ngày càng tăng, nhân dân tin tưởng, phấn khởi, quyết tâm đồng thuận nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN, nhất là thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chỉ số niềm tin của Nhân dân thông các cuộc đối thoại cũng là thước đo đối với uy tín, năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ.

Tuy vậy, quá trình tiếp dân và đối thoại giữa trên thực tế ở Thạch Hà vẫn còn những hạn chế, như: Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mực, vẫn còn đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, chưa được giải quyết triệt để; một số địa phương chưa chú ý việc tuyên truyền, công khai nội dung, thời gian tổ chức tiếp dân, đối thoại định kỳ rộng rãi đến người dân, đại biểu có tư tưởng ngại nghe ý kiến trái chiều, ngại va chạm, trao đổi chung chung. Một số đồng chí đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa nhận thức được đầy đủ về tầm quan trọng của công tác đối thoại, tiếp công dân, chưa nắm chắc chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình cơ sở nên khi đối thoại còn lúng túng...

Thời gian tới, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân và đối thoại với công dân, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu, huyện Thạch Hà tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:

Một là, xác định tiếp dân, đối thoại là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện Quy định số 11 - QĐ/TW quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; Quyết định số 657 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với nhân dân; đưa nội dung tiếp dân, đối thoại vào chương trình, kế hoạch thực hiện hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Hai là, lựa chọn địa bàn, lĩnh vực đối thoại; ưu tiên tập trung vào những địa bàn, địa phương khó khăn, chậm phát triển; đại bàn có các vụ việc nhạy cảm, phức tạp; địa bàn có nhiều ý kiến về trách nhiệm, năng lực cán bộ cơ sở... để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ba là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung tuyên truyền vận động, giải thích, thuyết phục công dân nghiêm túc chấp hành quyết định giải quyết đối với các vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, hạn chế việc công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Bốn là, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đưa ra bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân, coi đây là tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu./.

N.V.T





CÔNG ĐOÀN HÀ TĨNH:

HUY ĐỘNG TỐI ĐA CÁC NGUỒN LỰC CHĂM LO TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

LÊ THỊ HẢI YẾN

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

Hàng năm, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh lại triển khai nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 1.535 công đoàn cơ sở với 70.643 đoàn viên. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, nửa đầu năm 2020 có hơn 50% doanh nghiệp, hợp tác xã tạm dừng hoạt động, 26.000 lao động và đoàn viên công đoàn phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương; số lao động thất nghiệp hưởng chính sách trên 7.000 người, hàng nghìn lao động phải

tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Khó khăn do dịch bệnh chưa qua thì Hà Tĩnh lại phải hứng chịu thêm 02 trận lũ lớn, khiến cuộc sống của đoàn viên, người lao động càng thêm khó khăn. Đồng hành cùng người lao động trong những thời điểm đó, các cấp công đoàn đã phối hợp trao 18.950 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 12,4 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 4 nhà và xây dựng mới 97 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngay từ đầu tháng 12/2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu 2021 và xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu đối với tất cả các cấp công đoàn. Năm nay,



Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ CNLĐ Hà Tĩnh bị thiệt hại do lũ lụt.

Ảnh: P.V



với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, nhiều hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, bị thiệt hại do lũ lụt và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ tiền lương, thưởng và phúc lợi khác cho đoàn viên, người lao động.

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”, các cấp công đoàn đã triển khai việc báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chuyên môn; giám đốc doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dành nguồn kinh phí để hỗ trợ, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nguồn lực để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong dịp tết Nguyên đán.

Các cấp công đoàn khảo sát cụ thể số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tổ chức hỗ trợ, đồng thời tham mưu lãnh đạo các cấp tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động nhằm thể hiện sự quan tâm, tạo sự lan tỏa hoạt động Tết sum vầy.

Đối với những người lao động làm việc trong những ngày Tết, công đoàn đề xuất với đơn vị sử dụng lao động tăng các khoản tiền lương, tiền bồi dưỡng, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần để người lao động an tâm làm việc. Người lao động xa quê cũng được quan tâm với việc bố trí xe đưa đón hoặc hỗ trợ mua vé tàu, xe về quê đón Tết.

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp, do đó, chế độ lương, thưởng tết cho người lao động sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Các công đoàn cơ sở tích cực tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương, trả thưởng, chi phúc lợi cho đoàn viên, người

lao động; có kế hoạch thông báo, công khai sớm để người lao động biết và giám sát thực hiện, không để xảy ra tình trạng chậm lương, nợ lương của người lao động trong dịp Tết. Đối với những doanh nghiệp khó khăn, chưa thanh toán kịp tiền lương, tiền thưởng trước Tết thì công đoàn các cấp kịp thời tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền có giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động vay, tạm ứng tiền lương để đón Tết, vui Xuân.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng nắm bắt tình hình các doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH, BHYT, BHTT của đoàn viên, người lao động để đề xuất với chính quyền cùng cấp có giải pháp xử lý. Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết. Công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi dụng tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian Bộ luật Lao động quy định. Phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động xảy ra trong dịp Tết, không để xảy ra tranh chấp lao động, đình công trái pháp luật.

LĐLĐ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn; lành mạnh, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; không để các đối tượng xấu lôi kéo, kích động, gây mất an ninh, trật tự. Sau khi nghỉ Tết trở lại làm việc đảm bảo đúng thời gian quy định.

Một mùa xuân mới đang về, niềm vui của người lao động khi nhận được sự chia sẻ, quan tâm của các cấp, các ngành sẽ là nguồn động lực để bản thân mỗi người cố gắng hơn, nỗ lực hơn trong thời gian tới./.

L.T.H.Y



CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠO NÊN KHÍ THỂ MỚI, ĐƯA MITRACO VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, PHÁT TRIỂN ĐI LÊN

LÊ VIỆT THẢO

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh



Đồng chí Lê Việt Thảo - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thừa lệnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Ảnh: Hồng Thủy

Trái qua gần 91 năm xây dựng và phát triển, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của giai cấp công nhân; đề ra nhiều chủ trương, chính sách, chăm lo đời sống người lao động. Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, trong thời gian qua, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, lao động; tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn đơn vị.

Với phương châm “Lấy công nhân, lao động làm gốc để phát triển doanh nghiệp”, Đảng bộ, chuyên môn, công đoàn Mitraco đã có sự phối hợp nhịp nhàng, triển khai các giải pháp có tính đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động. Điều đáng vui mừng là mặc dù những năm trước Mitraco phải đối diện với vô vàn gian nan, tương chừng khó có thể vượt qua nhưng năm nay khí thế mới đã được đẩy lên, đưa con thuyền nhiệm vụ chính trị xuyên qua thách thức của tình hình kinh tế - xã hội, đại



dịch Covid-19 và trận lũ lịch sử, cấp bển thành công với 05/05 chỉ tiêu cơ bản vượt mức kế hoạch. Trong đó, Doanh thu đạt 1.494 tỷ đồng (120,6%); Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.151.000 \$ (14,4%); Lợi nhuận sau thuế đạt 171,84 tỷ đồng (465%); Nộp Ngân sách đạt 47,72 tỷ đồng (159,08%); Thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng (115,4%).

Để làm nên kết quả đó, bên cạnh sự cố gắng, phát huy nội lực của đơn vị, sự cống hiến không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công nhân, lao động; còn có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy cấp trên, của tỉnh và các cấp, ngành, đơn vị liên quan. Các phong trào thi đua được triển khai gắn với phát động các đợt cao điểm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước, quê hương. Tiêu biểu là Phong trào “100 ngày đêm thi đua” chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp (đợt 1), “90 ngày đêm thi đua” Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9 (đợt 2) và đợt thi đua “90 ngày đêm - về đích” chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (đợt 3) góp phần đưa Tổng Công ty vượt mức kế hoạch về Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế; Tổng Công ty đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Dù hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh nhưng Mitraco luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống, an toàn cho người lao động để họ yên tâm công tác; từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo tất cả mọi người đều có cơ hội bày tỏ ý kiến, thể hiện năng lực bản thân, được sống trong môi trường đoàn kết và

có tinh thần đồng đội, có cơ hội thăng tiến, vinh danh. Theo đó, 14/14 đơn vị đã tổ chức tốt Hội nghị người lao động, ký thỏa ước tập thể lao động tập thể. 100% công nhân, lao động đủ điều kiện theo pháp luật quy định được đảm bảo chính sách tiền lương, đóng bảo hiểm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; được trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang; được tiếp cận, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành; được đào tạo, nâng cao tay nghề, khám sức khỏe định kỳ; nhiều đơn vị hỗ trợ bữa ăn ca cho công nhân xa nhà; 110 công nhân, lao động tiêu biểu của 8 đơn vị trực thuộc được bố trí nghỉ dưỡng và tham gia đêm Gala dinner - Kết nối người lao động Mitraco năm 2020. Đối với những người ốm đau lâu dài, bệnh hiểm nghèo, hoạn nạn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lũ lụt,... đã được trao tặng gần 600 lượt quà, xây dựng 03 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ gần 900 triệu đồng; “Quỹ tình thương” được thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên, kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất. Bên cạnh đó, Mitraco cũng đã tích cực chung tay cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì an sinh xã hội với tổng nguồn lực trị giá hơn 01 tỷ đồng; hỗ trợ đồng bào vùng lũ hơn 500 triệu đồng; ủng hộ số tiền hơn 200 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và các địa phương nơi đóng quân; cung cấp 170 phòng và các thiết bị cần thiết tại Khu nhà ở công nhân cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm địa điểm cách ly cho người dân trở về từ vùng dịch.

Những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua và kết quả đạt được trong năm 2020 chính là động lực quan trọng để Mitraco triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giai đoạn 2021

Xem tiếp trang 31



CÔNG TÁC DÂN VẬN KHÉO TRONG TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, TỔ CÁO Ở HUYỆN NGHI XUÂN

BÙI VIỆT HÙNG

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân



Lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân đến tận các hộ gia đình vận động giải phóng mặt bằng.

Ảnh: V.H

Tiếp công dân là việc rất quan trọng, không chỉ là giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) mà còn tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị từ Nhân dân để phát huy và củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tổng hợp trí tuệ của Nhân dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết KNTC, thời gian qua cấp ủy chính quyền huyện Nghi Xuân đã thực hiện hiệu quả công tác này.

Từ đầu năm 2020 đến nay, UBND huyện tiếp 153 lượt với 155 công dân đến KNTC, kiến nghị phản ánh; tiếp nhận 237 đơn thư các loại và 190 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đã giải quyết được 175 vụ việc, đạt tỷ lệ 92%. Tình hình KNTC thời gian qua ít gay gắt, hạn chế đơn thư, đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp.

Tuy vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC còn những hạn chế: Lãnh đạo một số phòng, ngành, xã, thị trấn chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, chưa đề cao trách nhiệm của người



đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết KNTC; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, hướng dẫn công dân không đúng quy định vẫn xảy ra.

Là cơ quan hành chính nhà nước, công tác dân vận chính quyền phải xác định rõ vai trò của Nhân dân, của công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng. Trong năm 2020 có 4 vụ việc khiếu nại của công dân sau khi làm tốt công tác đối thoại, dân vận chính quyền trong quá trình giải quyết khiếu nại thì công dân rút đơn khiếu nại. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác dân vận, quá trình GPMB dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội-Thạch Khê-Vũng Áng đoạn qua huyện Nghi Xuân hầu hết các hộ dân đồng thuận, tự tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; nhiều Dự án khác cũng được hệ thống dân vận cơ sở tập trung triển khai khá bài bản và thành công, được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Không những thế, thông qua các phiên tiếp công dân, nhiều nội dung phản ánh của công dân được chủ trì tiếp thu, giải thích, công dân thấy đúng chính sách pháp luật và sự cởi mở của cán bộ tiếp công dân nên hiểu rõ vấn đề, chấm dứt KNTC, phản ánh.

Để công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đạt hiệu quả cao hơn, một vấn đề quan trọng không thể thiếu đó là đưa công tác dân vận vào công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; qua đó phải tuyên truyền cho Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật về KNTC nói riêng; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền KNTC theo đúng quy định của pháp luật; giải thích, hướng dẫn theo quy định những trường hợp công dân cố tình KNTC kéo dài không có căn cứ nhằm hạn chế đơn thư KNTC vượt cấp

và giảm tình trạng KNTC sai.

Kinh nghiệm rút ra từ công tác dân vận trong giải quyết KNTC thời gian qua là:

- Tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của công dân. Tiếp công dân và đối thoại với công dân là việc cán bộ tiếp công dân trực tiếp gặp gỡ để lắng nghe hoặc tiếp nhận KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đối tượng công dân rất đa dạng là những cán bộ nghỉ hưu, là những công dân bình thường, khi họ đến nơi tiếp dân không phải chỉ để KNTC mà họ đến để hỏi về một nội dung nào đó, để nhờ cán bộ tiếp dân tư vấn cho họ về nội dung có liên quan đến quyền lợi của công dân. Bởi vậy người cán bộ tiếp dân, giải quyết KNTC phải có thái độ, cử chỉ lịch sự, đúng mực, nghiêm túc, tôn trọng quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Điều hết sức quan trọng như Bác Hồ dạy trong công tác dân vận, đó là “Tai nghe”; hơn ai hết cán bộ tiếp dân, giải quyết KNTC, cán bộ tổ chức đối thoại trong giải quyết KNTC phải lắng nghe công dân trình bày ý kiến của mình và nghe ở đây là nghe để hiểu nội dung, hiểu bản chất của vấn đề, nghe để kết luận được vấn đề mà công dân trình bày.

- Chủ động, sáng suốt phán đoán diễn biến và kết luận sự việc: Công dân đến nơi tiếp dân để KNTC, kiến nghị, phản ánh hoặc dự đối thoại trong giải quyết KNTC có những người có cử chỉ, hành động bức xúc, có người khóc lóc, có người quát nạt, thậm chí có lời nói thiếu văn hóa, xúc phạm đến uy tín của cán bộ, công chức. Nhưng Bác Hồ đã dạy: những người làm công tác dân vận phải “Ôc nghĩ, mắt trông” vì vậy cán bộ tiếp dân, giải quyết KNTC phải sáng suốt, bình tĩnh, cân nhắc, xem xét sự việc một cách có căn cứ. Cán bộ tiếp dân, giải quyết



KNTC phải thận trọng, không được hứa hẹn hoặc khẳng định một vấn đề nào đó khi chưa đủ căn cứ trong phạm vi, thẩm quyền của mình, phải hết sức thận trọng trong phát ngôn, hay đưa ra chính kiến của mình. Trong mọi tình huống, cán bộ phải luôn ý thức chủ động, sáng suốt phán đoán diễn biến, tóm tắt, nhận định và kết luận sự việc chính xác, có cơ sở khoa học và đúng luật.

- Tổng hợp, lập biên bản, văn bản kết luận ý kiến, nội dung sự việc. Trách nhiệm của cán bộ tiếp dân là tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân về những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách, pháp luật và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết; tiếp nhận KNTC để chuyển theo thẩm quyền giải quyết. Cán bộ tiếp dân, giải quyết KNTC phải ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết khách quan những kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân. Tại nơi tiếp công dân, tại nơi tổ chức đối thoại, tại nơi làm việc, cán bộ và công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật, mọi việc, mọi ý kiến đều được tôn trọng, đều được giải quyết thấu lý, đạt tình trong khuôn khổ pháp luật.

- Giải thích, hướng dẫn, vận động, thuyết phục. Đây là bước quan trọng, mấu chốt của công tác dân vận, do đó người cán bộ tiếp dân, giải quyết KNTC phải là người am hiểu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật về KNTC nói riêng để giải thích, hướng dẫn, vận động, thuyết phục công dân thực hiện KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tiếp dân, giải quyết KNTC phải mời MTTQ và các đoàn thể tham gia đề vận động, thuyết phục,

giảm bớt vụ việc KNTC.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết KNTC trước tiên cần nâng cao nhận thức về công tác dân vận, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tiếp công dân phải thực sự cầu thị, tôn trọng công dân và biết lắng nghe để thấu hiểu tâm tư của người dân chứ không phải làm chiếu lệ, làm cho xong. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, có tình có lý ngay từ đầu, tăng cường đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết ngay từ cơ sở, không để dân bức xúc khiếu kiện vượt cấp. Trong quá trình đối thoại phải kiên trì vận động, thuyết phục, phải kiên trì giải thích, vận động thuyết phục để dân hiểu, chấp hành. Đồng thời, phải xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu do không tổ chức đối thoại với công dân để xảy ra các vụ việc khiếu kiện phức tạp và trách nhiệm của cá nhân có sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong quá trình giải quyết KNTC. Ngoài ra, cần quan tâm, bố trí, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp công dân, giải quyết KNTC có tâm, có bản lĩnh, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, yêu nghề và phải giỏi làm công tác dân vận. Tăng cường phối kết hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ, chính quyền với MTTQ và các tổ chức đoàn thể đảm bảo thông tin kịp thời về tình hình khiếu kiện của công dân, về nội dung vụ việc và quá trình giải quyết để chủ động trong việc vận động, thuyết phục và giải quyết KNTC của người dân. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân./.

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH

HỒ ĐỨC TIỀN

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là bộ chỉ số đo lường, đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam dựa vào cảm nhận, trải nghiệm của người dân về sự hài lòng đối với các dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước. Kết quả Chỉ số PAPI là nguồn dữ liệu giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn.

Những năm qua Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số PAPI, đánh dấu bước đột phá trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về nâng cao mức độ hài lòng của người dân, cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công. Kết quả khảo sát năm 2018, Chỉ số PAPI của Hà Tĩnh đạt 46,07 điểm xếp thứ 7/63, năm 2019 đạt 44,80 điểm xếp thứ 16/63 tỉnh về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam. Trong 8 chỉ số lĩnh vực nội dung Hà Tĩnh có 4 chỉ số vào nhóm 16 tỉnh/thành cao nhất. Cụ thể: Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở (5,81 điểm); trách nhiệm giải trình với người dân (5,22); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (7,29) và thủ tục hành chính công (7,65). Bốn chỉ số còn lại: Chỉ số công khai, minh bạch (5,59); cung ứng dịch vụ công (7,12); quản trị môi trường (3,65) và quản trị điện



Cán bộ Trung tâm hành chính công tỉnh, tận tình phục vụ công dân đến giao dịch.

Anh: Đức Tiền

từ (2,47). Như vậy có thể thấy các nội dung công tác dân vận chính quyền theo Kết luận số 114-KL/TW và Chỉ thị 06-CT/TU về “tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”, có vị trí, vai trò quan trọng trong việc nâng cao chỉ số PAPI hàng năm của tỉnh. Trong thời gian tới để khắc phục những chỉ số, nội dung thuộc nhóm có điểm số thấp và tiếp tục duy trì các chỉ số, nội dung thuộc nhóm có điểm số cao, hướng tới xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước công khai, dân chủ, minh bạch, hoạt động



hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức và nhân dân tốt hơn, chính quyền các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp cụ thể sau:

Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; làm tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của người dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, rà soát, tìm biện pháp tăng cường hiệu quả của những thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết 02 – NQ/TU, ngày 12/05/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” trong đó chú trọng các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Chủ động tuyên truyền đến thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư, đến từng người dân; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia thực hiện theo quy định.

Đẩy mạnh việc công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh dưới nhiều hình thức để người dân thuận lợi trong việc tra cứu và sử dụng thông tin theo quy định; công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan,

đơn vị, địa phương; thường xuyên tổ chức các cuộc gặp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo Quyết định số 11 - QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 657 - QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân, để giải trình đồng thời lấy ý kiến tham gia của nhân dân vào các chủ trương, chính sách trước khi ra quyết định.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII trong đó tích cực kiểm soát tham nhũng trong chính quyền các cấp, trong các dịch vụ công ích, đặc biệt các lĩnh vực thiết yếu tới đời sống dân sinh. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, văn bản liên quan về phòng, chống tham nhũng để cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện và người dân giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm hành chính công, theo thống kê trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến: Tổng số hồ sơ nhận giải quyết từ ngày 01/01/2020 đến ngày 20/11/2020 là 404.903 hồ sơ (tiếp nhận mới 404.411 hồ sơ đã xử lý là 389.850 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trước và đúng hạn là 99.84%. Tuy nhiên, việc giải quyết TTHC tại một số đơn vị, địa phương thời gian qua vẫn còn quá hạn; chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa ngang tầm với nhiệm vụ, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt phương pháp, kỹ năng công tác dân vận còn hạn chế; lượng hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã chuyển biến tích cực song chưa đồng đều, mới tập trung một số ít TTHC và một số cơ quan. Trong thời gian tới cần tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và kịp thời cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành

“CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”

NGUYỄN THÀNH ĐỒNG

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn



Ảnh: Thành Đồng

Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp trong huyện Hương Sơn triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội tạo nên những dấu ấn tốt đẹp, thu hút được sự ủng hộ về nguồn lực, hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của dân tộc.

Theo đó, MTTQ các cấp huyện Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em xa quê trên mọi miền Tổ quốc; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, Trung tâm Văn

hóa - Truyền thông của huyện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nhất là vào Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17/10 - 18/11; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình rà soát hộ nghèo ở địa



phương; phối hợp tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đa chiều bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của từng hộ dân, những hộ nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo để có các giải pháp giúp đỡ kịp thời.

Năm 2020 chương trình an sinh xã hội và Quỹ “vì người nghèo” đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với số tiền gần 20 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ, an sinh xã hội, MTTQ huyện đã hỗ trợ xây dựng được 370 căn nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ cây, con giống cho 187 hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ học sinh con em hộ nghèo có điều kiện tới trường, vươn lên trong học tập, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo mắc các bệnh hiểm nghèo, trợ giúp đột xuất khi có thiên tai, hỏa hoạn... Phối hợp với Hội người Cao tuổi tổ chức thăm và tặng quà cho các cụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm từng bước tạo điều kiện để hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, từng bước giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó công tác vận động, chăm lo Tết người nghèo được Mặt trận các cấp quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Mặt trận các cấp đã phối hợp kêu gọi và chuyển phát quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin... với 10.669 suất quà tổng giá trị 3,6 tỷ đồng. Việc tặng quà thực hiện xong trước ngày 26 tết, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Có thể khẳng định, hiệu quả của Quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà Đại đoàn kết và các chương trình an sinh xã hội trên

địa bàn huyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được các cấp, các ngành, đoàn thể nhân dân hưởng ứng. Với những việc làm thiết thực và hiệu quả, giúp người nghèo có điều kiện thuận lợi trong sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, nhiều hộ nghèo đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn sự ổn định, phát triển bền vững. Hoạt động hỗ trợ người nghèo hàng năm đã thành nét đẹp văn hóa, nhân văn, khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng đã tạo được sự lan tỏa ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng, được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao, nhằm phát huy vai trò chủ động của Mặt trận tổ quốc trong công tác hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 4,34% năm 2019 xuống còn 2,86% năm 2020.

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục tăng cường phối hợp đổi mới phương pháp tuyên truyền làm thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm xã hội của các tổ chức và Nhân dân đối với công tác chăm lo người nghèo. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội để có nguồn lực cùng với nguồn hỗ trợ khác đảm bảo 100% hộ nghèo đều có quà nhân dịp đón Tết Tân sửu 2021. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng, hộ khó khăn về nhà ở, hỗ trợ sinh kế, học tập, khám chữa bệnh cho người nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện./

N.T.Đ

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

TRẦN PHONG

Xuân Tân Sửu là mùa xuân đầu tiên 100% các xã, thị trấn trong toàn tỉnh Hà Tĩnh được bố trí công an chính quy về công tác. Bước ngoặt này đã minh chứng cho việc đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Công an luôn hướng về gần dân, sát dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an Hà Tĩnh thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Chuyện những chiến sĩ trẻ, giỏi tình nguyện về cơ sở

Đến tháng 12/2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 999 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 195/195 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 58 cán bộ nữ, bảo đảm mỗi xã có ít nhất 5 đồng chí Công an chính quy.

Trước khi xung phong về cơ sở, Trung úy Phan Thị Thủy là cán bộ tại đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Hà. Tuổi trẻ, giàu nhiệt huyết, được đào tạo chính quy tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Khi được hỏi về lý do tình nguyện về Công an xã, chị cười hồn hậu: “Trước chủ trương lớn của Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, tôi nghĩ mình nên dành tuổi trẻ để được gần gũi với nhân dân, tiếp tục học tập và cọ xát với thực tiễn góp phần tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) trẻ trong đơn vị cũng như CBCS nữ mạnh dạn về cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chung của toàn lực lượng”.

Thiếu úy Nguyễn Thị Việt Hà là cán bộ Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an huyện Can Lộc, đã xung phong về công tác tại xã Thiên Lộc. Hà tâm sự, khi triển khai Đề án bố trí Công an chính quy về xã, bản thân đã thấy được trách nhiệm của mình cần xung kích, đi đầu noi gương, bởi có rất nhiều đồng chí ngại về cơ sở vì nhiều lý do, đặc biệt đối

với chị em phụ nữ. Hà xác định rõ đây là cơ hội tốt để rèn luyện, trải nghiệm bản thân trưởng thành hơn trong vị trí công tác mới, để được gần dân, hiểu dân và làm nhiều việc tốt vì nhân dân hơn. Được biết, chồng của Thiếu úy Hà cũng đang công tác trong ngành Công an, hiện là phó trưởng Công an xã tại tỉnh Sơn La. Mặc dù con đang còn nhỏ, chồng công tác xa nhà, nhưng Hà đã vượt lên những khó khăn thường nhật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Những chiến sĩ công an đã xung phong về công tác tại xã Thiên Lộc, Can Lộc. Ảnh: T.P

Điểm tựa tin cậy của lòng dân

Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của Bộ Công an



tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó có chủ trương chính quy hóa lực lượng công an xã, thời gian qua Hà Tĩnh đã thực hiện Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh”. Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Thực hiện chủ trương này Công an xã, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn các cán bộ phù hợp với yêu cầu của cơ sở để bảo đảm hiệu quả của đề án. Tùy đặc thù từng địa bàn mà việc sắp xếp, bố trí công an chính quy ở mỗi nơi một khác. Ở vùng biên giới bố trí cán bộ có kinh nghiệm công tác an ninh hay đánh án để ngăn chặn hiệu quả tội phạm vùng biên như: Tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu. Ở các xã ven biển có dự án du lịch, bố trí cán bộ nắm chắc mảng quản lý hành chính, phòng chống tội phạm...”

Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và lựa chọn kỹ càng, nên các cán bộ chính quy được điều động về đảm nhận chức danh công an xã ở Hà Tĩnh đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ, có kiến thức pháp luật...chính vì thế khi về đảm nhận công tác tại cơ sở họ đã họ đã bắt nhịp rất nhanh và hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của cấp trên về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Từ khi xuống cơ sở đảm nhận nhiệm vụ, lực lượng công an chính quy đã nắm, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn và các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm theo quy định của pháp luật. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an xã chủ động vượt khó, nhanh chóng vào cuộc triển khai các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ; rà soát địa bàn, điều tra cơ bản, quản lý đối tượng, nắm

chắc tình hình và phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp, vụ việc nổi cộm ở cơ sở, không để phát sinh điểm “nóng”. Cùng nhau bám cơ sở, bám dân, tổ chức trực ban 24/24h, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, nhất là vào ban đêm, tại các khu vực trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Quản lý, giáo dục, răn đe hàng trăm đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, từ khi mới phát sinh, theo đúng thẩm quyền và chức danh được giao. Bên cạnh đó lực lượng công an chính quy đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại địa bàn. Nhất là trong thời gian tổ chức đại hội Đảng các cấp. Trong đợt lũ lịch sử tháng 10 năm 2020, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an xã đã không quản ngại khó khăn, dầm mình trong mưa lũ, tham gia tích cực để hỗ trợ, giúp đỡ người dân sơ tán, di chuyển tài sản, vật nuôi. Từ những chuyển biến tích cực về ANTT ở cơ sở, cấp ủy chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh ngày càng tin tưởng vào lực lượng công an.

Tết Tân Sửu 2021, là mùa xuân đầu tiên họ về với nhân dân, cùng người dân đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm. Hòa trong niềm vui của người dân, họ đã tạm gác lại những hạnh phúc của bản thân để có mặt ở địa bàn cơ sở, “thức cho dân ngủ, gác cho dân chơi” đảm bảo cho người dân có một cái tết bình yên. Họ đã về với người dân với tinh thần tự nguyện và xung kích nhất của người lính, góp phần xây dựng hình ảnh cho lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng đẹp hơn trong nhân dân tỉnh nhà, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của lòng dân.

THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠO NỀN TẢNG VÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ XÂY DỰNG KỶ ĐỒNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ, VĂN HOÁ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN KỶ ANH

VÕ TÁ CƯƠNG

HUV- Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Đồng

Trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền xã đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, trong đó triển khai thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu được cả hệ thống chính trị hết sức chú trọng góp phần thực hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2022 trở thành đô thị loại V và đến năm 2024 trở thành thị trấn.



Hội nghị tiếp dân định kỳ tháng 11/2020.

Ảnh: V.T.C

Công khai, minh bạch để dân tin.

Trước hết phải thực hiện bằng được phương châm: “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Nội dung công khai ngoài tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các thôn còn thực hiện việc công khai trong huy động các nguồn kinh phí làm đường giao thông, huy động và sử dụng các loại quỹ như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa,

quỹ vì người nghèo..., với nhiều hình thức đa dạng: Niêm yết công khai tại trụ sở xã; thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, họp tổ liên gia, trên các trang mạng xã hội... bảo đảm người dân nắm vững để thực hiện và kiểm tra việc giải quyết của chính quyền các cấp. Đối với các thôn khi có chủ trương làm bất cứ việc gì, thôn đều đưa ra bàn bạc công khai từ chi bộ đảng đến ban mặt trận thôn, trong tổ liên gia. Theo đó, mọi chủ trương chỉ triển khai thực hiện khi nhận



được sự đồng thuận của nhân dân. Quá trình thực hiện từ khâu lập kế hoạch, triển khai, hạch toán kinh phí đến kiểm tra, giám sát..., thôn đều tổ chức lấy ý kiến và có sự tham gia của nhân dân. Sau khi hoàn thành, được công khai cụ thể từng khoản chi với người dân một cách rõ ràng, minh bạch nên nhân dân rất tin tưởng, ủng hộ.

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại “3 trong 1”.

Cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân và đối thoại của người đứng đầu với Nhân dân theo Quy định 11-QĐ/TW và Quyết định 657-QĐ/TU và Công văn số 545-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Sau mỗi cuộc đối thoại đều có thông báo kết luận của người đứng đầu và giao chính quyền và các ngành có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của Nhân dân. Chậm nhất 30 ngày làm việc sau khi có thông báo trên, chính quyền, các đoàn thể có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả xem xét, giải quyết các vụ việc. Năm qua có 10 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được tổ chức, nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc được giải quyết kịp thời, đã tạo nên bầu không khí cởi mở, đồng thuận, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của dân. Cùng với đó, các cấp ủy đảng cũng chú trọng lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh những vấn đề còn bất cập do báo chí, người dân phản ánh; lãnh đạo xã tăng cường các hoạt động đối thoại trực tiếp thông qua các buổi làm việc tại các thôn, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dân sinh bức xúc.

Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu

Cấp ủy, chính quyền xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động,

thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh. Việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã được tăng cường chỉ đạo, thực hiện. Quyền làm chủ của Nhân dân được coi trọng, phát huy, qua đó tạo bầu không khí dân chủ cởi mở hơn trong xã hội, người dân tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cùng với đó, việc thực hiện quy chế dân chủ được gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân, chống tiêu cực, quan liêu, những nhiều gây phiền hà đến Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy quy tốt quy chế dân chủ cơ sở từ đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, người dân phấn khởi, tin tưởng, đóng góp nhiều công sức đầu tư xây dựng nông thôn mới - đô thị. Đến nay, đạt 6/7 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại; hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, nhựa hóa đạt trên 95%; kinh tế vườn hộ được đầu tư xây dựng, toàn xã có 40 đạt vườn mẫu; đời sống người dân được nâng cao, thu nhập bình quân năm 2020 đạt trên 43 triệu đồng/người (tăng 7 triệu đồng so với năm 2019), tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu hiện còn trên 2%; vệ sinh môi trường được tăng cường; an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Chỉ tính trong năm 2020, trên địa bàn xã đã huy động Nhân dân tự nguyện đóng góp trên 3,5 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Làm mới được 1,86 km đường giao thôn, 7,65 km rãnh thoát nước, lắp đặt được 13,420km



đường điện chiếu sáng; nhiều mô hình dân vận khéo được hình thành: xây dựng được 2 cánh đồng có diện tích trên 22 ha, góp phần quan trọng xây dựng 5 khu dân cư đạt Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...

Từ thực tiễn triển khai thực hiện QCDC cơ sở tại xã Kỳ Đồng, có thể rút ra những kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở như sau:

Thứ nhất: Cấp ủy Đảng, chính quyền phải thực sự chú trọng triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đưa các nội dung việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để ngay từ việc hoạch định các chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của xã.

Thứ hai: Để triển khai thực hiện tốt QCDC cơ sở thì vai trò nêu gương của người đứng đầu là rất quan trọng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phải xem việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở sẽ sự đồng thuận và động lực đối trong nhân dân. Phải sâu sát cơ sở, gần gũi với quần chúng nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân, thường xuyên tiếp xúc đối thoại với người dân.

Thứ ba: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ, các đoàn thể thực sự tâm huyết, trách nhiệm, biết việc, hiểu việc để từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, lan toả người tốt, việc hiệu quả.

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện tốt công tác dân vận mà nòng cốt là quy chế dân chủ cơ sở đã tạo ra một không khí dân chủ thực sự trong Đảng bộ và Nhân dân, là nền tảng, động lực để Kỳ Đồng đạt được những kết quả ấn tượng như trong thời gian qua, kỳ vọng đón năm mới với nhiều thành công mới./.

V.T.C

CHĂM LO ĐỜI SỐNG...

(Tiếp theo trang 19)

- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trước mắt, năm 2021, xác định mục tiêu “Tập trung đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021; siết chặt công tác quản lý, tiết kiệm tối đa chi phí, khoán gọn các chỉ tiêu kinh tế; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu lại các công ty con theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng suất, chất lượng, hướng tới đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”; đẩy mạnh triển khai đợt thi đua “90 ngày đêm thi đua - Mừng Đảng, Mừng Xuân” (từ 01/01-31/03) chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chỉ đạo, tổ chức thành công “Tết sum vầy” nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu cho toàn thể cán bộ, công nhân, lao động tham gia.

Hướng tới tương lai với những niềm tin thắng lợi, tin tưởng rằng với sự quan tâm, chăm lo, đồng hành của Mitraco, người lao động luôn phấn khởi, tin tưởng, cố gắng hết mình làm việc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị và sự phát triển, đi lên giàu mạnh của quê hương, đất nước; đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; cùng với Đảng bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước./.

L.V.T



MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN CÁC CẤP TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

HỒNG SƠN

Năm 2020, Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và lũ lụt nghiêm trọng, tuy nhiên với sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tích cực tham gia công tác chăm lo cho hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội đã góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác giảm nghèo ở địa phương.



Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong lũ lụt tháng 10 - 2020

Ảnh: H.S

Hỗ trợ người dân trong dịch bệnh Covid-19 và khắc phục hậu quả lũ lụt

Khi đại dịch Covid-19 có tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có nhiều hoạt động

thiết thực để san sẻ, giảm bớt khó khăn. Đóng góp nổi bật của các đơn vị là tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân cùng chung sức, chung lòng phòng, chống dịch. Theo đó, đã tuyên truyền, triển khai kịp thời, sâu rộng chủ



trương phòng, chống dịch, không để dịch lây lan trong cộng đồng với phương châm “bốn tại chỗ”, tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Để làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các cấp hội đã chủ động thích ứng nhanh chóng chuyển đổi sang phương thức hoạt động mới, giảm tập trung, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, vận động, điều chỉnh kế hoạch hợp lý và duy trì các hoạt động quan trọng. Tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, như: Kêu gọi, vận động đoàn viên, hội viên tự nguyện tham gia phục vụ tại các khu cách ly tập trung; phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp lắp đặt “máy ATM gạo”, “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng”; pha chế miễn phí nước rửa tay sát khuẩn, sáng chế “kính chắn giọt bắn”, may khẩu trang... phục vụ miễn phí cho người dân và tại các khu cách ly; tổ chức tặng hàng nghìn suất quà hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 bảo đảm an sinh xã hội cho người dân; đã tổ chức kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền và hiện vật quy ra tiền hơn 99,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội đã cử hàng ngàn đoàn viên, hội viên tham gia trực tiếp nấu ăn, phục vụ hậu cần cho các trường hợp cách ly tập trung trên địa bàn, tham gia hỗ trợ người dân đi từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch trong và ngoài nước về địa phương thực hiện tốt các giải pháp cách ly tại nhà...

Tổ chức kêu gọi, vận động hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa của cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân; kêu gọi đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đóng góp công sức, nguồn lực để hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống sau lũ lụt; thông qua Quỹ cứu trợ các cấp

có 3.837 tổ chức, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền và hàng hóa quy ra tiền hơn 283 tỷ đồng; ngoài ra từng tổ chức đoàn thể đã trực tiếp kêu gọi, vận động được hơn 63,69 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên thành lập 256 đội thanh niên xung kích với 3.500 đoàn viên giúp gần 6.500 hộ dân di dời, Hội Phụ nữ huy động 13.000 lượt cán bộ, hội viên, Liên đoàn Lao động huy động 10.457 đoàn viên, công nhân viên chức người lao động tham gia hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống...

Bằng những hoạt động, việc làm thiết thực, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả lũ lụt. Qua đó, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân được thật chặt.

Đồng hành chăm lo cuộc sống người dân và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp

Không chỉ trong thời điểm dịch bệnh và lũ lụt diễn biến phức tạp, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và người dân luôn được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đặt lên hàng đầu trong nhiều hoạt động. Hầu như ở đâu đoàn viên, hội viên và người dân gặp khó khăn thì ở đó có sự quan tâm, chăm lo của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Nhất là hỗ trợ về nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm công đoàn, nhà nhân ái... Nhờ nguồn vận động này mà nhiều phần quà đã được trao, nhiều nhà tình thương, nhà đại đoàn kết đã được xây dựng giúp cho nhiều hộ đoàn viên, hội viên và người dân có cuộc sống tốt hơn; trong năm, đã hỗ trợ xây mới 1.773 ngôi nhà, trị giá hơn 88 tỷ đồng; vận động, quyên góp, trao tặng 430.197 suất



quà, trị giá gần 190 tỷ đồng...

Trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận và các đoàn thể cũng có nhiều phương cách để giúp đỡ sinh kế cho hộ nghèo bằng việc hỗ trợ cho họ cây, con giống, vốn vay để phát triển sản xuất... Nhờ đó mà nhiều hộ đoàn viên, hội viên và người dân có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Đã phát động sâu rộng việc vận động Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội, từ đó thu hút nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp năm 2020, Quỹ “Vì người nghèo các cấp đã vận động được hơn 60 tỷ đồng, nguồn an sinh xã hội vận động được hơn 80 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng với những công trình, nội dung công việc cụ thể, thiết thực; đã có 7.432 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức thành công nhiều cuộc hội nghị, tham gia góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là tại các địa phương, đồng bào có đạo nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Có thể nói, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát động và thực hiện trong năm 2020 đã đi vào chiều sâu, thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa

phương, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân./

Đ. H. S

THỰC HIỆN TỐT...

(Tiếp theo trang 24)

chính. Chấp hành nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai quy trình, thời gian thực hiện, minh bạch phí, lệ phí, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

Nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở như: dịch vụ khám, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện trực thuộc tỉnh; giáo dục tiểu học công lập; cải thiện kết cấu hạ tầng căn bản đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân (điện lưới, nước sạch, giao thông, quản lý rác thải...); giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm... Nghiêm túc quản trị môi trường; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân hướng tới phát triển bền vững.

Như vậy có thể khẳng định công tác dân vận chính quyền là nhiệt kế chuẩn đoán chỉ số PAPI cho quá trình điều hành của chính quyền các cấp. Trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trọng tâm của công tác dân vận chính quyền để duy trì, nâng cao 8 nội dung đánh giá của chỉ số PAPI. Trong đó, quan tâm cải thiện các nội dung có điểm số và thứ hạng chưa cao; góp phần duy trì và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo. **H.Đ.T**

NGƯỜI GIÁO DÂN TÂM HUYẾT DỰNG XÂY PHONG TRÀO ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

THU HÀ

Ban Dân vận Huyện ủy Nghi Xuân

SỐ 04 - 2020

THÔNG TIN DÂN VẬN HÀ TĨNH

35

Đó là ông Trần Đình Lương - Chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Cam Lâm, Trưởng thôn An Phúc Lộc (xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân). Khi nói đến ông, ai cũng nhận xét ông là người công dân gương mẫu, có trách nhiệm với cộng đồng, luôn “kính Chúa, yêu nước”, “sống tốt đời đẹp đạo”.

Năm 2017, xã Xuân Liên đạt danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới, có được kết quả đó là nhờ sự ủng hộ, đồng tình và đóng góp không nhỏ của hơn 1/3 dân số là giáo dân của giáo xứ Cam Lâm, đặc biệt là vai trò “đầu tàu” của ông trưởng thôn Trần Đình Lương. Ngay từ những ngày đầu bắt tay xây dựng nông thôn mới, thôn An Phúc Lộc gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên là nhận thức, hoài nghi của người dân về xây dựng nông thôn mới, khó nhất là để có được sự đồng thuận và quyết tâm của toàn thể nhân dân trong thôn. Bằng niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, ông đã truyền



Ông Trần Đình Lương (Người thứ 2, từ trái sang) cùng Hội đồng mục vụ xứ Cam Lâm nhận hoa chúc mừng lễ Giáng Sinh năm 2020.

Ảnh: T.H



niềm tin đó vào cộng đồng thôn An Phúc Lộc bằng sự dày công và nhiệt huyết của bản thân. Ông đã trực tiếp đến từng hộ gia đình trong xứ để tuyên truyền cho bà con hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới là để làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Trong các buổi sinh hoạt giáo dân, ông tuyên truyền vận động bà con tích cực thực hiện tốt các chủ trương của chính quyền địa phương, sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa, yêu nước. Với uy tín của một Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ, bản thân ông đã tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia đóng góp tiền và ngày công làm Nhà văn hóa thôn, trồng cây bóng mát, cây xanh, bờ rào xanh... góp phần đưa xã về đích trước kế hoạch.

Ông chia sẻ: *“tôi nhớ cụ thể những lần tôi đến nhà ai trong thôn và tôi nói gì với họ. Trước khi đến nhà người nào, tôi đều tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh, chú ý đến nguyện vọng của họ là gì? họ cần gì? để tôi thuyết phục vận động. Cán bộ nói phải đi đôi với làm, muốn bà con tin mình, nghe mình thì mình phải tiên phong trong mọi hoạt động, mình phải làm để bà con học tập”*. Đến nay, ông trưởng thôn đã trực tiếp vận động 62 hộ giáo dân hiến 1.750m² đất sản xuất và hàng rào để làm hơn 900m đường trục chính, mở rộng tuyến đường Nhà thờ xứ.

Nói đi đôi với làm, để bà con quyết tâm xây dựng vườn mẫu, ông trưởng thôn đã tiên phong đăng ký xây dựng vườn mẫu mặc dù còn nhiều khó khăn như: thổ nhưỡng, vốn để cải tạo vườn, sức khỏe của hai ông bà... ông đã vận động, thuyết phục vợ xây dựng vườn mẫu để nhà sạch, vườn thoáng, tăng gia sản xuất. Đến nay, khu vườn mẫu của ông bà tràn ngập màu xanh của rau, cây hoa màu thay vì cây tạp, thực phẩm đảm bảo

cung cấp hàng ngày cho cả đại gia đình.

Năm 2020, xã Xuân Liên tiếp tục phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, trong đó có sự chung tay của bà con giáo dân thôn An Phúc Lộc. Diện mạo xã Xuân Liên dần tươi mới hơn, nhờ các công trình: cổng chào mới, mương thoát nước, lề giao thông thoáng sạch. Một lần nữa không ngại khó khăn, ông trưởng thôn đã hăng say làm “cầu nối” đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bà con.

Chị Lê Thị Nhi, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Liên (Nghị Xuân) cho biết: *“Bên cạnh làm tốt nghĩa vụ một công dân yêu nước, ông Lương luôn làm “tròn vai” của Chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Cam Lâm, bà con giáo dân yêu mến, gửi gắm niềm tin vào ông tuyệt đối, ông là trung tâm đoàn kết bà con giáo lương ở thôn”*. Thời gian qua, trên địa bàn thôn luôn đảm bảo an ninh trật tự cũng nhờ ông trưởng thôn đã chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân xã xây dựng các mô hình An ninh trật tự vùng giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với 30 năm kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết, hăng say cống hiến vì quê hương, ông trưởng thôn Trần Đình Lương đã đồng hành cùng chính quyền xã Xuân Liên trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới. Cùng bà con nhân dân lương - giáo xây dựng mối đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo.

Là cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của huyện nhà, ông đã được các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã ghi nhận và trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

10 DẤU ẤN CỦA HÀ TĨNH NĂM 2020

1. Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Hà Tĩnh tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp cùng nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Hà Tĩnh; 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du; Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII... Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết đầu tiên về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão, lụt năm 2020 và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai những năm tiếp theo.

2. Thủ tướng chọn Hà Tĩnh làm điểm xây dựng tỉnh nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025. Đề án nhằm đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển; kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, kết nối, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần, vai trò chủ thể và vị thế của cư dân nông thôn được nâng cao; nông thôn văn minh, đoàn kết, bình yên, giàu bản sắc... Đề án còn làm cơ sở để ban hành các tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn NTM nhằm triển khai trên toàn quốc.

3. Thu ngân sách nội địa vượt kế hoạch Trung ương, tỉnh giao

Đại dịch Covid-19 và các trận “lũ chồng lũ” trong tháng 10 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế, gây khó khăn đến

nguồn thu ngân sách. Dù vậy, thu ngân sách nội địa của Hà Tĩnh vẫn vượt kế hoạch khi đạt 7.838 tỷ đồng, đạt 131% dự toán Trung ương giao, đạt 109% kế hoạch tỉnh giao và tăng 8% so với cùng kỳ.

4. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ước đạt trên 90 triệu đồng/ha

Sản xuất nông - lâm - thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định với kết quả đạt khá trong điều kiện thời tiết, thiên tai, dịch bệnh phức tạp. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ước đạt trên 90 triệu đồng/ha. Sản xuất lúa được mùa, được giá; các mô hình phá bỏ bờ vùng, bờ thửa nhỏ, hình thành thửa lớn phát triển mạnh mẽ; tổng sản lượng lương thực đạt trên 58 vạn tấn, tăng 2,28 vạn tấn so với năm 2019. Các loại cây đặc sản như: cam, bưởi Phúc Trạch tiếp tục tăng cả về diện tích và sản lượng quả thu hoạch.



Bưởi Phúc Trạch. Ảnh: Đậu Bình

5. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt 3,4 tỷ USD

Lĩnh vực công thương tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 47.388 tỷ đồng, tăng



0,37% so với năm 2019.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt 3,4 tỷ USD, trong đó: kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 1,2 tỷ USD, tăng 41,2% so với năm 2019 (xuất khẩu thép, phôi thép đạt 938 triệu USD; dăm gỗ 30 triệu USD, hàng dệt và may mặc 6 triệu USD, xơ, sợi dệt các loại 4,7 triệu USD; chè ước đạt 4,2 triệu USD; thủy sản 5,1 triệu USD).

6. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt phòng chống dịch với phương châm “4 tại chỗ”, “chống dịch như chống giặc”.

Kịp thời thành lập ban chỉ đạo về phòng, chống dịch; ban hành các kế hoạch, kịch bản đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra; ban hành 2 nghị quyết về chế độ, chính sách hỗ trợ đối tượng cách ly y tế, người tham gia trực tiếp phòng, chống dịch. Đến hết năm 2020, dịch bệnh Covid-19 vẫn được kiểm soát tốt.

7. Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt

Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt khi đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ học sinh dự thi đạt giải quốc gia (89/100 em dự thi đạt giải; 8 em vào đội dự tuyển dự thi quốc tế).

Trong điều kiện đại dịch Covid-19, ngành giáo dục vẫn hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao (tỷ lệ tốt nghiệp là 99,1%, có 154 bài thi đạt điểm 10 ở các môn), điểm bình quân các môn xếp cao nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ.

8. Nhanh chóng gượng dậy sau lũ

Liên tiếp các trận lũ trong tháng 10 gây thiệt hại nặng nề cho Hà Tĩnh. Đặc biệt,

trận lũ lịch sử từ ngày 15 - 21/10 gây ngập lụt 118 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố, với 52.604 hộ/167.303 người bị ảnh hưởng. Mưa lũ làm 6 người chết, 43 người bị thương; 3.765 nhà ở bị thiệt hại, 41.128 nhà bị ngập từ 0,5-3m. Nhiều công trình hạ tầng, hoa màu bị đổ gãy, hư hỏng; nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi... Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.327 tỷ đồng. Sau lũ lụt, cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân đã chung tay khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất, ổn định dân sinh.

9. Thủ tướng công nhận bia Sùng Chỉ là bảo vật quốc gia

Bia Sùng Chỉ ở xã Tùng Lộc (Can Lộc) được Thủ tướng công nhận là bảo vật quốc gia. Bia được làm bằng chất liệu đá, hiện trạng còn tương đối nguyên vẹn; được dựng vào năm Chính Hòa thứ 17 (1696) theo đề nghị của quan viên chức sắc và Nhân dân 4 thôn, thuộc xã Tinh Thạch, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang nhằm ghi nhận công lao, sự nghiệp của Tiến sỹ Hà Tông Mục đối với đất nước và quê hương.

Điều đặc biệt là trong lịch sử ít có người được Nhân dân tôn thờ khi còn sống (43 tuổi) như danh nhân Hà Tông Mục

10. CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhanh chóng khẳng định vị thế

Thể thao thành tích cao giành 27 giải quốc gia, đạt 138 huy chương các loại (64 HCV, 29 HCB, 45 HCBĐ). Đáng kể là CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trong mùa giải đầu tiên tham gia V.League đã trụ hạng thành công, kết thúc mùa giải nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất, từng bước khẳng định vị thế trong làng bóng đá Việt Nam. Đội bóng chuyên Hà Tĩnh cũng giành vé trụ hạng mùa giải 2021 ở vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng.

(Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC, ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP TỈNH NĂM 2020

BBT

* **Mặt trận Tổ quốc:** Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyên biên tích cực. Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh giám sát 04 chuyên đề. Phản biện các nội dung tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; nội dung tổng thể về xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2022. Tổ chức lễ phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” và đã tiếp nhận được 283,398 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật); phối hợp tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh phân bổ 21.096 triệu đồng và hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai kịp thời công tác vận động, cứu trợ do thiên tai, lũ lụt: có 3.739 tổ chức, cá nhân ủng hộ với số tiền hơn 230 tỷ đồng, đã phân bổ hơn 131 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn 74 tỷ đồng. Kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được 60 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới 527 nhà và sửa chữa 117 nhà cho các hộ nghèo; tặng 198.998 suất quà trị giá 55 tỷ đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

* **Hội Cựu Chiến binh:** Tham gia đóng góp 4.763 ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động CCB tích cực “Hiển kế, hiển công, hiển đất...”, đã hiến 93.773m² đất vườn, đất ở; 157 lều quán, ky ốt, nhà tạm, đóng góp 144.869 ngày công và 6.755

triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng ở các địa phương; xây dựng 1.864 vườn mẫu, đảm nhận 1.193 tuyến đường tự quản. Duy trì phối hợp quản lý, khai thác tốt nguồn vốn vay 852.881 triệu đồng của ngân hàng chính sách xã hội và phát huy hiệu quả các nguồn quỹ Hội, cho 17.331 hội viên vay vốn, giúp 397 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,6%, hộ cận nghèo còn 2%. Vận động nguồn hỗ trợ tặng 5.809 suất quà cho CCB chống Pháp, CCB bị bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và thiên tai lũ lụt; giúp đỡ hội viên xóa 56 nhà tạm; ngôi hoá, sửa chữa 64 nhà; làm mới 50 nhà tình nghĩa. Đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục lũ lụt với tổng giá trị hơn 2.566 triệu đồng.

* **Hội Phụ nữ:** Năm 2020 với chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội đã huy động nguồn lực trên 5 tỷ đồng, trao tặng 698 mô hình sinh kế, 74 mái ấm tình thương, 9.132 suất quà, suất học bổng cho phụ nữ, trẻ em nghèo; nhận đỡ đỡ 46 phụ nữ đơn thân, tàn tật và trẻ mồ côi; tổ chức 161 cuộc tập huấn, truyền thông về các nội dung liên quan cho trên 58.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ, giáo viên, học sinh; chỉ đạo ra mắt 82 mô hình,



Cam Khe Mây của hội viên Hội Nông dân huyện Hương Khê đạt kết quả tăng trưởng từ 10 - 25% so với trước khi tham gia OCOP. Ảnh: V.H



câu lạc bộ; hỗ trợ nguồn lực nhân rộng 15 mô hình câu lạc bộ “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”. Năm 2020, toàn tỉnh đã giúp 12.291 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch; 84 chi hội đạt “5 không, 3 sạch”; nâng tổng số hộ đạt gia đình 5 không 3 sạch trên toàn tỉnh lên 237.981 hộ. Đề chung tay khắc phục hậu quả của mưa lũ, các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh đã quyên góp được gần 3 tỷ đồng tiền mặt, trên 3000 suất quà, 60 tấn gạo. Chi em trực tiếp nấu 37.440 suất cơm, xôi cứu trợ cho các vùng bị ngập lụt.

*** Hội Nông dân:** Có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp tổ chức 15 cuộc tuyên truyền về tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động cho 863 người; xây dựng 10 cửa hàng kết nối theo chuỗi cửa hàng nông sản an toàn. Huy động 17,1 tỷ đồng, tu sửa và làm mới 302 km đường giao thông nông thôn; Hỗ trợ xây dựng 723 vườn mẫu, chỉnh trang, cải tạo 9.583 vườn hộ và 44 tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp” và đoạn đường tự quản. Quyên góp 3,3 tỷ đồng, hỗ trợ cây giống, con giống giúp 3.950 hộ nghèo, cận nghèo sản xuất.

*** Liên đoàn Lao động:** Quan tâm triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhận viên chức lao động (CNVCLĐ); Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, có gần 99% cơ quan hành chính sự nghiệp và gần 80% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và Hội nghị người lao động; 317 công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 49 CĐCS đàm phán ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động: đã trao tặng 18.950 suất quà

cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 100 nhà mái ấm công đoàn. Ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với 21 doanh nghiệp với tổng giá trị hưởng lợi là 15 tỷ đồng, ủng hộ gần 15 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19; huy động 10.457 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt.

*** Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:** Với chủ đề công tác năm 2020 “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, toàn tỉnh đã đảm nhận, xây dựng 05 công trình thanh niên cấp tỉnh, 156 công trình thanh niên cấp huyện; khánh thành, bàn giao 109 tuyến “Đường điện thanh niên thấp sáng làng quê” với tổng chiều dài 121km trị giá 920 triệu đồng; quy hoạch, xây dựng mới gần 157 “Vườn ươm thanh niên”. Tổ chức 14 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận gần 4400 đơn vị máu; khởi



Tinh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, trao chăn ấm cho đồng bào bị lũ lụt huyện Cẩm Xuyên.

Ảnh: V.H

công xây mới và hỗ trợ ngày công sửa chữa 249 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, trị giá gần 3 tỷ đồng. Ngay trong lũ giúp gần 6.500 hộ gia đình vùng di dời, kê dọn vật dụng, đồ dùng; Huy động 155 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ để khắc phục hậu quả mưa lũ. Tỉnh đoàn đã tiếp nhận 69 đoàn cứu trợ trao tặng hơn 11.334 suất quà với tổng trị giá gần 12,2 tỷ đồng, các cơ sở Đoàn toàn tỉnh trao tặng hơn 6.000 suất quà với tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng.

B.B.T

GIỮ GÌN NÉT ĐẸP VĂN HÓA VIỆT TRONG PHONG TỤC TẾT

MINH HUỆ

SỐ 04 - 2020

THÔNG TIN DÂN VĂN HÀ TĨNH

41



Tết Nguyên Đán là tiết lễ đầu tiên trong năm, mở đầu cho một năm mới với bao niềm tin và hy vọng. Sau một năm với những bộn bề lo toan cuộc sống, Tết là dịp để mọi người nghỉ ngơi và sum họp.

Ngày Tết đối với người dân Việt mang một ý nghĩa thiêng liêng, làm mới lại mọi việc. Quanh năm suốt tháng, mọi người đều phải lo làm ăn để kiếm sống, cho nên dù cách xa đến mấy, họ cũng cố gắng trở về để cùng đón Tết với gia đình. Tất cả các thành viên trong gia đình đều cùng nhau chuẩn bị cho ngày Tết. Các mẹ, các chị thì lo việc

bếp núc, cỗ bàn, còn những người đàn ông, con trai thì lo quét dọn nhà cửa, vườn tược, bàn thờ gia tiên cho trang nghiêm, sạch đẹp.

Ngày thường, rất hiếm khi tất cả các thành viên trong gia đình có mặt đông đủ. Chỉ có ngày Tết mọi người trong gia đình mới có cơ hội để quây quần bên nhau, cùng ăn cơm với nhau và cùng nhau hàn huyên tâm sự, sẻ chia với nhau. Do vậy, ngày Tết là ngày của sự đoàn tụ, là ngày để mọi người trở về với gia đình của mình. Từ rất xa xưa, người Việt chúng ta đã biết thờ cúng ông bà, tổ tiên của mình. Dù có nghèo khó đến mấy, mọi gia đình đều có



gắng sắm sửa một vài mâm cỗ để cúng ông bà, tổ tiên, mời ông bà tổ tiên cùng về đón Tết với con cháu. Việc làm này đã tác động sâu sắc vào tâm thức của những người con đất Việt, nhắc nhở mọi người nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, làm cho lòng hiếu thảo trong mỗi người con được tiếp thêm sức mạnh, được nuôi lớn không ngừng.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế của đất nước, những nét văn hoá truyền thống của Việt Nam cũng đang dần bị ảnh hưởng và mai một bởi yếu tố ngoại lai. Ngày nay nhu cầu ăn ngon mặc đẹp là tự nhiên, có thể đáp ứng ngay không cần phải đợi đến ngày Tết, chính vì vậy, ngày Tết không cần thiết phải có đủ: “Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh/Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ”. Hơn nữa những ngày lễ trên thế giới đang dần đi vào cuộc sống của mỗi người dân, đặc biệt là giới trẻ. Giới trẻ bây giờ dường như ngày càng thích thú hơn với các ngày Tết Dương Lịch, lễ Giáng Sinh, Lễ Tình yêu hơn là những ngày Tết truyền thống.

Trong đời sống hiện đại, việc sắm Tết cũng bị ảnh hưởng văn hóa phương Tây. Ngày nay, nhiều gia đình chọn cách mua đồ sẵn ở chợ thay vì mua thực phẩm về tự chế biến. Việc chuẩn bị Tết của gia đình cũng không còn như xưa, đặc biệt là ở các thành phố, việc sắm Tết trở nên đơn giản và gọn nhẹ hơn rất nhiều, cái gì cũng làm sẵn, cũng bán sẵn, cũng có sẵn để mua. Chỉ cần ngày 28, 29 Tết, các gia đình đi một vòng quanh chợ hay siêu thị là có thể sắm được đủ thứ cần thiết... Mâm cỗ ngày Tết giờ cũng phong phú hơn và đa dạng hơn. Bên cạnh những món ăn truyền thống của người Việt như: giò, chả, nem, bánh chưng, thịt đông, gà...còn có những món ăn được

du nhập từ Phương Tây như: salad, bò bít tết, súp, mỳ Ý...

Quan niệm về Tết trong thời kỳ hiện đại cũng có nhiều biến đổi cả về mặt khái niệm lẫn hành vi. Bây giờ người ta quan niệm là “nghỉ Tết”, “chơi Tết” chứ không còn là “ăn Tết”. Khi cái ăn, cái mặc không còn là vấn đề quan trọng trong ngày Tết thì người ta hướng đến tinh thần nhiều hơn. Đối với nhiều người hiện nay, Tết không hẳn là dịp trở về quê, hay ăn Tết tại gia mà là dịp để thực hiện những chuyến đi ngắn: đi du lịch, đi nghỉ trong nước và ngoài nước, khám phá những vùng đất mới, đi lễ cầu may, đi thăm bè bạn nơi xa...

Trải qua bao biến thiên của thời đại, đến nay, Tết Việt đã có nhiều thay đổi. Những thay đổi đó cũng tác động đến suy nghĩ và nhận thức của các thế hệ sau này. Giữ gìn nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền Việt Nam là trách nhiệm không của riêng ai, bởi vậy, mỗi người dân dù đang sinh sống trên đất nước mình, hay học tập, công tác và định cư ở nước ngoài cần bảo tồn và phát huy những nét truyền thống văn hóa của Tết Việt. Đồng thời cũng cần phê phán, đấu tranh loại bỏ những hủ tục lạc hậu trong dịp Tết Nguyên đán, như: Hoạt động mê tín dị đoan; nạn cờ bạc, rượu chè; các lễ hội phản cảm, tốn kém; các hiện tượng gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội.

Giữ gìn vẻ đẹp Tết cổ truyền chính là góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại, làm cho mọi người càng thêm yêu quê hương, đất nước, càng gắn bó mật thiết với gia đình, với cộng đồng và sống có trách nhiệm hơn với quá khứ, với hiện tại và cả với tương lai của mỗi con người./.

Minh Huệ



DƯƠNG XUÂN THẦU

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

*Chào mừng Đại hội Đảng mười ba
Dậy sóng thi đua khắp nước nhà
Đổi mới nông thôn bừng sức sống
Chinh trang đô thị rạng đài hoa
Công trường, nhà máy tăng năng suất
Hải đảo, biên cương vững thế đàng
Ý Đảng, lòng Dân dạn hợp xướng
Việt Nam - đất nước rộn hùng ca*

BÙI VĂN HIÊN



ĐẢNG LÀ NIỀM TIN

*Tân Sửu về, đào mai thắm sắc hoa
Chín mươi một năm Đảng đưa đường dẫn lối
Cả nước hân hoan đón mùa Xuân mới
Xuân ấm no, xuân hạnh phúc, hoà bình.*

*Đảng là niềm tin, là trí tuệ văn minh
Trong các cuộc chiến tranh gìn giữ nền
độc lập*



*Trong đổi mới, trong tiến trình hội nhập
Vì độc lập tự do, vì dân chủ công bằng.*

*Ôi! Xuân về đào nở rộ bên Lăng
Thơm giấc ngủ của Người nghìn năm sống mãi
Trong mỗi người Việt Nam và trong lòng
nhân loại
Sử sách nào ghi hết được công ơn.*

*Mùa xuân này thêm đẹp tươi hơn
Đảng tiếp cho ta những niềm tin mới
Chèo lái con thuyền tới bến bờ thắng lợi
Càng tỏ ngời đạo đức văn minh.*



TRẦN HÀNH SƠN

Đôi Ta

*Như câu lục bát bổng trầm
 Trắc bằng tựa nhạc, vịn vần thành thơ
 Anh như câu lục đại khờ
 Để Em câu bát âu lo một đời!
 Tơ duyên Ông Tạo xe rời
 Một câu lục bát chẳng rời xa nhau...
 Vàng trắng vắng vặc trời cao
 Người ta kết tím ca dao chúng mình.*

TRẦN Y NHUẬN

HÀ TĨNH VÀO XUÂN

*Xuân về đất nước nở muôn hoa
 Xuân đến tin vui khắp mọi nhà
 Xuân đón Cầu Treo đang mở lối
 Xuân mừng Vũng Áng sức vươn xa
 Xuân vui nhiệt điện tăng thêm bước
 Xuân rước Ngàn Trươi bước tiếp đà
 Xuân mở rộng đường bao dự án
 Xuân chào Hà Tĩnh rộn bài ca.*

TRẦN LAN

Xuân yêu thương

*Xuân yêu thương gieo niềm nhung nhớ,
 Ánh mai hồng rực rỡ lung linh.
 Không gian thấm đượm ân tình,
 Giao hòa, khoảnh khắc bình minh... tuyệt vời!
 Nắng xuân về buông lơi say đắm,
 Bao mong chờ đắm thắm thiết tha.
 Xuân nồng trời đất giao thoa,
 Cho cây kết nụ trở hoa tháng ngày.
 Xuân hạnh phúc đông đầy nhịp sống,
 Câu yêu thương gửi nhắn bao người.
 Ươm mầm hy vọng sáng tươi,
 Tình xuân đem đến niềm vui cho đời
 Anh hay chẳng khắp trời xuân mới,
 Hương xuân nồng ngát với ngàn hoa.
 Cung thương réo rắc hoan ca,
 Cùng xuân anh nhé, duyên ta thắm nồng!*





Bản tin

Dân vận

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII



*Chúc Mừng
Năm Mới 2021*

Số 04
2020



TRỤ SỞ
SỐ 6 - ĐƯỜNG NGUYỄN THIẾP
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
ĐT: 02393.858.676 - 02393.693.286
Email: bdtvhatinh@gmail.com

* Chịu trách nhiệm xuất bản
Trưởng Ban biên tập

TRƯƠNG THANH HUỲN
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận
Tỉnh ủy

* Ban biên tập:
NGÔ VĂN HUỲNH
DƯƠNG XUÂN HÒA
NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

* Thư ký:
CHU HOÀI

* Trị sự
THU HẰNG

* Bìa 1: *Hương sắc mùa xuân*

Ảnh: Mỹ Linh

In 3.000 cuốn khổ 19x26,5 cm.
Tại Công ty CP In Hà Tĩnh.
Giấy phép xuất bản số 11/
GPXBTT, ngày 11/3/2020 của
Sở Thông tin và Truyền thông.

MỤC LỤC

- 1 **BBT**
Mùa xuân và những mốc son lịch sử của Đảng...
- 4 **PGS. TS BÙI ĐÌNH PHONG**
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo...
- 7 **NGÔ VĂN HUỲNH**
Công tác Dân vận nhiệm kỳ Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, những định hướng trọng tâm của nhiệm kỳ tới.
- 10 **NGUYỄN THỊ HÀ TÂN**
Huyện Vũ Quang: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- 13 **NGUYỄN VĂN THẮNG**
Thạch Hà: Thực hiện hiệu quả quy chế tiếp dân và đối thoại giữa người đứng đầu các cấp với Nhân dân.
- 16 **LÊ THỊ HẢI YẾN**
Công đoàn Hà Tĩnh: Huy động tối đa các nguồn lực chăm lo tốt cho người lao động.
- 18 **LÊ VIỆT THẢO**
Chăm lo đời sống người lao động tạo nên khí thế mới, đưa Mitraco vượt qua khó khăn, phát triển đi lên.
- 20 **BÙI VIỆT HÙNG**
Công tác dân vận khéo trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ở huyện Nghi Xuân.
- 23 **HỒ ĐỨC TIẾN**
Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.
- 25 **NGUYỄN THÀNH ĐÔNG**
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hương Sơn: “Chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”.
- 27 **TRẦN PHONG**
Mùa xuân đầu tiên.
- 29 **VÕ TÁ CƯỜNG**
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tạo nền tảng và động lực để xây dựng Kỳ Đồng trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội...
- 32 **HỒNG SON**
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp tích cực trong công tác an sinh xã hội.
- 35 **THU HÀ**
Người giáo dân tâm huyết dựng xây phong trào đoàn kết toàn dân.
- 37 **Nguồn: Báo Hà Tĩnh**
10 dấu ấn của Hà Tĩnh năm 2020.
- 39 **BBT**
Điểm tin hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh năm 2020.
- 41 **MINH HUỆ**
Giữ gìn nét đẹp văn hóa Việt trong phong tục Tết.
- 43 **TRANG VĂN NGHỆ**
Thơ xuân và câu đối của các tác giả: Dương Xuân Thâu - Bùi Văn Hiến - Trần Y Nhuận - Dương Hòa.



Các cá nhân vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận năm 2020.



Lãnh đạo Ban Dân vận trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2020

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

Địa chỉ: số 01 – Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – thành phố Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393.855.853. Fax: 0393.859.156

Email: [bxhh@hatinh.vss.gov.vn](mailto:bhxh@hatinh.vss.gov.vn)

Website: <https://hatinh.baohiemxahoi.gov.vn>

Chúc Mừng Năm Mới

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VssID BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ



Tìm kiếm tên

VssID



trên 2 kho ứng dụng



Google Play



Apple Store

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Điện thoại,
máy tính bảng
sử dụng
hệ điều hành



Truy cập đường dẫn:

<https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/dang-ky>

Chọn **ĐĂNG KÝ** với **CÁ NHÂN** và thực hiện các bước sau:

1
Cập nhật
Ảnh cá nhân
và ảnh CMND
hoặc
Căn cước công dân

2
Lựa chọn
đăng ký
giao dịch điện tử
tại Cổng TTĐT
BHXH Việt Nam

3
Lựa chọn
Cơ quan BHXH
gán nhất để
nộp hồ sơ đăng ký
giao dịch điện tử

4
Lựa chọn
nộp hồ sơ
tại bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ và
nhân "Ghi nhận"

5
**In, ký và
nộp tờ khai**
tại địa điểm
đã chọn tại
Bước 3, 4.



Khi nộp hồ sơ, cán bộ BHXH sẽ tiếp nhận và xác nhận thông tin được kê khai. Sau đó, hệ thống thực hiện cấp và kích hoạt tài khoản để bạn đăng nhập vào ứng dụng **VssID**. Thông tin về tài khoản sẽ được gửi vào thư điện tử (nếu có) và số điện thoại đã đăng ký.
Cá nhân có trách nhiệm đối mật khẩu và giữ bảo mật tài khoản.